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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3/2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565 
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 

 
ผู้มาประชุม 

 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประยุทธ  เกษี ประธานสภาฯ ประยุทธ  เกษี  
2 นายอ่างทอง สมเพชร รองประธานสภาฯ อ่างทอง สมเพชร  
3 นายทองมา  ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 1 ทองมา  ธุระกิจ  
4 นายภาษิต  ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 2 ภาษิต  ธุระกิจ  
5 นายสมัย  บัวระบัน ส.อบต. หมู่ที่ 3 สมัย  บัวระบัน  
6 นายอํานาจ  จอมคําสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 อํานาจ  จอมคําสิงห์  
7 นายทรงฤทธิ์  แสงคําไพ ส.อบต. หมู่ที่ 5 ทรงฤทธิ์  แสงคําไพ  
8 นายบุญเกง  ทรงสิทธิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 6 บุญเกง  ทรงสิทธิ์  
9 นายมงคล  แสนสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 มงคล  แสนสิงห์  
10 นางสาวศรัญญา  สิทธิภักดิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 9 ศรัญญา  สิทธิภักดิ์  
11 นายวิรัญ  ภูเนตร ส.อบต. หมู่ที่ 11 วิรัญ  ภูเนตร  
12 นายรังสรรค์  อุ่นเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 12 รังสรรค์  อุ่นเจริญ  
13 นายทองสุข  วรนาม ส.อบต. หมู่ที่ 13 ทองสุข  วรนาม  
14 นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย ส.อบต. หมู่ที่ 14 ประทวน  ใหญ่แก่นทราย  
15 นางเอมอร  บุญศักดิ์รักษา ส.อบต. หมู่ที่ 15 เอมอร  บุญศักดิ์รักษา  
16 นายหวัน  สารมูล ส.อบต. หมู่ที่ 16 หวัน  สารมูล  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลําดับ ชื่อ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายสหาย  สังฆะมะณี นายก อบต. สหาย  สังฆะมะณี  
2 นายคําพันธ์  มาตย์วิเศษ รองนายก อบต. คําพันธ์  มาตย์วิเศษ  
3 นายทองอินทร์  กันลา รองนายก อบต. ทองอินทร์  กันลา  
4 ร้อยตรีโยธิน  อุปรา เลขานุการนายก อบต. โยธิน  อุปรา  
5 นายสมบูรณ์  แข้คํา ปลัด อบต./เลขานุการสภา สมบูรณ์  แข้คํา  
6 นางกอบกุล  เฟ่ืองฟู รองปลัด อบต. กอบกุล  เฟ่ืองฟู  
7 นางสาวกฤตาภรณ์  ทะราษี หัวหน้าสํานักปลัด กฤตาภรณ์  ทะราษี  
8 นางสําเนียง  ปัญญา ผอ.กองคลัง สําเนียง  ปัญญา  
9 นางนาตยา  มันตาพันธ์ ผอ.กองการเกษตร นาตยา  มันตาพันธ์  
10 นางปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ์ ผอ.กองการศึกษา ปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ์  
11 นางอัญรัตน์ ธรรมสาร ผอ.กองสวัสดิการสังคม อัญรัตน์ ธรรมสาร  
12 นางบูรณ์ศิริ  ภาวะลี หน.ฝุายนโยบายและแผน บูรณ์ศิริ  ภาวะลี  
13 นายเชิดชาย  รักไท้ ผอ.กองช่าง เชิดชาย  รักไท้  
14 นายจิระเดช  ชุมสิงห์ จพง.ธุรการ จิระเดช  ชุมสิงห์  
15 นายสัญญา  ยิ่งกําแหง หน.ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง สัญญา  ยิ่งกําแหง  
16 นางณิชาภา  อุประจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณิชาภา  อุประจันทร์  
17 นางอรทัย  แสงสุระ ผช.จนง.ธุรการ อรทัย  แสงสุระ  
18 นางสาวปนัดดา ขาวศรี ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ ปนัดดา ขาวศรี  
19 นางวาณี    จรรยา ผช.จนง.ประชาสัมพันธ์ วาณี    จรรยา  
20 นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน ผช.จนง.สาธารณสุข ศิรินทิพย์ ศรีตะวัน  
21 นางสาวพัชราภรณ์  ละมุล ผ.ช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พัชราภรณ์  ละมุล  
22 นายอนุชา  แซ่ลิ้ม ผ.ช.นายช่างไฟฟูา อนุชา  แซ่ลิ้ม  
23 นางสาวกันยกร  โสภา คนงานทั่วไป กันยกร  โสภา  
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ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
1 นายไพมณี  สมนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ไพมณี  สมนา  
2 -    

 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 นาฬิกา 
โดยมีนายประยุทธ  เกษี ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ ทําหน้าที่เป็นประธานในการ
ประชุมประธานกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 ในวันจันทร์ที่ 22 เดือน สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายประยุทธ  เกษี -  ครับ วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565  
ประธานสภา     เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ. 2566 ในขั้นตอน  
     แปรญัตติและข้ันลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ  
     รายจ่ายปี พ.ศ. 2566  
     เรื่องแจ้งให้ทราบอื่นๆ ไม่มีครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายประยุทธ  เกษี -   ขอเลื่อนไปรับรองครั้งต่อไปนะครับ เพราะบันทึกการประชุมยังจัดทํา  
ประธานสภา     ไม่เสร็จ  
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
นายประยุทธ  เกษี -  3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี  พ.ศ. 2566 ได้รับ  
ประธานสภา     หนังสือจากคณะกรรมการแปรญัตติตามหนังสือที่พิเศษ / 2565 ลงวันที่  
     18 สิงหาคม 2565 ลงนามโดยนายภาษิต   ธุรกิจ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิก  
     ท่านใดยื่นแปรญัตติคณะกรรมการจึงมีมติคงร่างเดิมตามที่ผู้บริหารเสนอ  
     ดังนั้นในวาระนี้จึงไม่มีการอภิปรายผมขอผ่านไปในระเบียบวาระ  
     3.2 ครับ  

3.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ 2566  
ขั้นลงมติให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณครับท่าน  
ผมจะขอมติจากท่ีประชุมในสองมติคือเห็นชอบและไม่เห็นชอบวันนี้มี  
สมาชิกเข้าประชุมครบ 16 คนมติท่ีประชุม 

     ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
     มติที่ประชุม 
      เห็นชอบ  15  เสียง  
      ไม่เห็นชอบ - เสียง  
  งดออกเสียง 1  ท่าน (ประธาน)  
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นายประยุทธ  เกษี -   ครับเป็นอันว่าสภาของ เรามีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบให้ตราเป็น 
ประธานสภา     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ. 2566 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน  
     วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะดําเนินการตาม  
     ขั้นตอนต่อไปผมขอผ่านไปที่ระเบียบที่ 4 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องอ่ืนๆ 
นายประยุทธ  เกษี -  เชิญผู้บริหาร  
ประธานสภา 
นายสหาย  สังฆะมะณี  -   ครับ ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นชอบผ่านร่าง  
นายก อบต.     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี  พ.ศ. 2566 ผมก็จะดําเนินการ  
      ตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องขั้นตอนต่อไปก็จะเสนอนายอําเภอเมือง  
      ร้อยเอ็ดเพ่ืออนุมัติประกาศใช้ต่อไปขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ 
  
นายประยุทธ  เกษี  -   มีท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ  
ประธานสภา 
นายภาษิต  ธุระกิจ  -  กราบเรียน ท่านประธานที่เคารพงบประมาณปีพ.ศ. 2566 ผ่านสภาแล้ว  
ส.อบต.หมู่ที่ 2     ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติงบประมาณเป็นรายการ ค่า เงินเดือนรายการ  
     ประจําเป็นส่วนมากงบพัฒนามีเพียง  2 โครงการที่แก้ไขปัญหา  
     ให้ชาวบ้านแต่ก็ ยังได้แก้ไขตามสถานการณ์การเงินการคลังของ  อบต. 
     จะมีแค่โครงการใหญ่ที่นายกเสนอมาคือ รถแม็คโครซึ่งสภาก็เห็นชอบ  
     ไปแล้วเมื่อวานผมเห็นรถแม็คโครเข้าไปในพ้ืนที่บ้านกาหลงเพื่อแก้ไข  
     ปัญหาถนนชํารุดถนนที่แตกออกเพ่ือซ่อมแซมขอบคุณท่าน นา ยก  
     ที่แก้ปัญหาให้ประชาชนหมู่ที่  2 และขอบคุณนายกอีกทีที่พ่นกําจัดยุงลาย  
     ให้ชาวบ้านหมู่ที่ 2 ฝากท่านประธานถึงนายก ชาวบ้านฝากบอกว่าพ่นแล้ว  
     ยุงยังไม่ตายครับ ขอให้แก้ไขเรื่องการผสมน้ํายาด้วยครับ  
 
นายประยุทธ  เกษี -  ประเด็นการพ่นยุงวันศุกร์ที่แล้วมีการประชุมกองทุน  สปสช. เพ่ือปรับ  
ประธานสภา     แผนการใช้งบประมาณมาใช้ปูองกันไข้เลือดออกและนายกให้กําหนด  
     ตารางการฉีดพ่นโดยสาธารณสุขบอกให้พ่ นต่อเนื่องและพ่นในรัศมี  
     100 เมตร  ก่อนการดําเนินการ  ตามตารางนี้ออกมาแล้วหมู่ไหนไม่มีชื่อ  
     เช่นหมู่ที ่16 ก็เพ่ิมให้แล้วเพราะพิมพ์ตกหล่น  
       - เรื่องโรคระบาดสัตว์ก็ได้ดําเนินการแล้วที่หมู่ 12 แจกน้ํายาฆ่าเชื้อ  
      ให้ผู้ใหญ่บ้านนําไปแจกจ่ายให้เกษตรกรฝากท่านช่วยติดตามดูแล  
      ด้วยน้ํายาที่ได้ไปอย่าเอาไปแขวนไว้เสาบ้านมันจะไม่เกิดประโยชน์ 

            - เรื่องยุงลายเจ้าหน้าที่ประสาน อสม. และรพสต.แล้วก็จะดําเนินการโดย    
           เร่งด่วนครับ 

การศึกษาดูงานเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดอย่างชัดเจนว่า
ใครจะไปบ้าง วันนี้มีแบบสอบถามว่าใครจะไปไม่ไปให้ตอบรับด้วยครับ  
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นายสหาย  สังฆะมะณี  -  เมื่อวานไปแสดงมุฑิตาจิต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 เข้าไปเลี้ยงสังสรรค์  
นายก อบต.     ที่อุบลราชธานี เขื่อนสิรินธร ล่องแพมีนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลย  
     ประชาชนคงอัดอ้ันเลยออกมาเยอะ โดยเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ผมเลยอยาก  
      ให้คณะเราได้ไปทัศนศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพครั้งแรกว่าจะไป  
     วันที่ 25 – 26 ส.ค 65 แต่มันใกล้วันประชุมไปหน่อยเลยเลื่อนออกไป  
     วันที่ 31 ส.ค – 3 ก.ย. 65 รายละเอียดจะให้ปลัดชี้แจง นานทีมีครั้ง  
     อยากให้ทุกคนไปด้วยกัน เจ้าหน้าที่ผมจะออกคําสั่งให้ไปและอยากให้  
     จํานวนที่แน่นอน เพราะต้องเบิกงบประมาณจะได้ทําให้ถูกต้อง นําเรียน  
     ทุกท่าน อยากให้ไปทุกคน แต่ใครมีภารกิจจําเป็นจริงๆก็ไม่เป็นไรครับ  
 
นายสมบูรณ์  แข้คํา  -  ท่านประธานที่เคารพผมขอนําเรียนเรื่องการศึกษาดูงานตามที่นายก  
ปลัด อบต./เลขา    มอบหมายดังนี้  

     วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ฝึกอบรมให้ความรู้ที่หอประชุมธรรมาภิบาล  
      เวลา 20.00 น. ออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดสุพรรณบุรี – วันที่ 1 กันยายน  
    2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ดูงานการบริหารจัดการขยะ  
    ที่ศูนย์เรียนรู้การปฏิวัติขยะตําบลบางปลาม้าอ.บางปลาม้า  
    จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 15.00 – 17.00 น. ดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ  
    พอเพียงบ้านหนองสาหร่าย ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอพนมทวน จังหวัด  
    กาญจนบุรีและพักค้างคืนที่ จังหวัดกาญจนบุรี  
    วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.ดูงานโครงการ  
   พระราชดําริบ้านน้ําทรัพย์ ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน จังหวัด  

            เพชรบุรีและพักค้างคืนที ่จังหวัดเพชรบุรี  
  วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ทัศนศึกษาอุทยานราชภักดิ์  

      จ.ประจวบคีรีขันธ์ และวัดห้วยมงคล เสร็จแล้วเดินทางกลับร้อยเอ็ด  
นายประยุทธ  เกษี -   การศึกษาดูงานไม่ใช่ไปเท่ียวได้เห็นสิ่งใหม่ๆ ทั้งท่ีดูงานก็เก่ียวข้องกับเรา   
ประธานสภา    ทั้งนั้น มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  
  
นายสมัย  บัวระบัน -   เรื่องต่อจากท่าน ส.อบต.หมู่ที่ 2 เรื่องผสมน้ํายา ผมสะท้อนให้นายกฟัง  
ส.อบต.หมู่ที่ 3  แล้วได้ปรึกษาท่ี รพ.สต.แมต เพราะยุงไม่ตาย เพราะเจ้าหน้าที่เราเหนื่อย

เกินไปไหมพ่นทั่วถึงไหม อยากให้บอกเจ้าหน้าที่ด้วย ขอบคุณนายกอีก
ครั้งที่จัดสรรงบประมาณเทถนน คสล.ทับถนนเดิม มีคําถามว่า  
จะมีไหล่ทางไหม หรือปล่อยไว้อย่างนั้นหรือมีระยะเวลาที่ทําถนนลูกรัง
เมื่อไร 

นายประยุทธ  เกษี -   เรื่องนี้มอบให้ ผอ.กองช่างตอบว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร  
ประธานสภา 
นายเชิดชาย  รักไท้       -    ครับ เรื่องถนนคสล.ม.3 ในสัญญาจ้างกําหนด 2 เดือน 60 วัน ผู้รับจ้างเท  
ผอ.กองช่าง  คอนกรีตแล้วเหลือไหล่ทางมีคําพิพากษาไว้ว่าก่อนตรวจรับงานและยังไม่

ลงไหล่ทางถ้าเปิดให้ใช้สัญจรถือว่า อบต. รับงานแล้วดังนั้นเราจึงยังไม่ให้
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ใช้เส้นทางนี้อย่างเป็นทางการ การเทเม่ือเทแล้วต้องรอไว้ 28 วัน ถึงจะ
ทดสอบแรงอัดคอนกรีต หากผ่านโยธาธิการจะส่งผลทดสอบมาให้ แล้ว
ค่อยตรวจรับงานจ้างในส่วน ม.3 ผลทดสอบยังไม่ครบ 28 วัน เลยยังไม่มี
การลงลูกรังเมื่อครบ 28 วัน จะเอาไปลงแล้วเจาะถนนและตรวจรับงาน
จ้างต่อไป 

นายประยุทธ  เกษี  -         มีประเด็นที่ยังไม่ได้ตอบท่านสมัย ให้นายกตอบครับ  
ประธานสภา 
นายสหาย  สังฆะมะณี  -         ครับท่านประธานประเด็นยุงลายจะให้ตายเรียบคงยาก อาจจะมีหลุดรอด  
นายก อบต.  บ้างอาจพ่นไม่ทั่วถึงตัวยาเข้มข้นสมัยก่อนเป็นแบบขวดแก้ว เดี๋ยวนี้ไม่ให้ 

ใช้เพราะเป็นตัวยาอันตรายต่อคนเลยไม่ให้ใช้ การควบคุมเราต้องพ่น
หลายรอบถึงจะเอาอยู่มีตารางออกพ่นแล้ว ท่านได้รับหรือยัง ให้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ มีตารางระหว่างวันที่ 22 ส.ค. – 12 ก.ย. 65 
จะออกพ่นไม่เว้นเสาร์ – อาทิตย์ ปูองกันจะไปร่วมกับ อสม. วันนี้ก็พ่นอยู่
บ้านแมต พรุ่งนี้ให้เสร็จบ้านแมต ม.3,4,5 
เรื่องถนน คสล.ม.3 ผอ.กองช่างอธิบายแล้วตามหลักกองช่าง แต่หาก 
ภาษาชาวบ้าน คือ 28 วัน จะตรวจรับงานความหนา กว้าง ถึงจะลงไหล่
ทางก็ขอความร่วมมือท่านแจ้งให้ชาวบ้านทราบด้วย ถนน คสล. มีไหลทาง
ทุกเส้น 
การซ่อมแซมจะเสร็จวันนี้ ที่ ม.1,2 ส่วน ม.11 เสร็จแล้วเจอฝนตกก็เลยช้า 
เสร็จสองทุ่มใช้แรงงานจากกองช่างซื้อวัสดุเอง ไม่ใช่ผู้รับเหมาเพราะมัน
ช่วงสั้นๆ ผู้รับเหมาไม่ทําเพราะทําแล้วต้องรอนาน 28 วัน ถึงจะเบิกเงินได้ 
งานขุดลอกหนอง เขาโทรมาแจ้งผมว่าจะสูบน้ําออกในส่วนหนองหูลิง ม.1  
ส่วนหนองแวง ม.4 ไม่ได้สูบ จะขุดด้านหนึ่งก่อน การขุดลอกหนองหูลิง ม.
1 จะไม่ขุดลอกด้านที่ติดกับหอไตรจะเว้นออกมา 50 เมตร  

       จะแตง่ขอบซึง่ไดป้ระชาคมหมูบ่า้นไปแล้ว การดําเนินการจะขุดพร้อมกัน  
      ทั้ง ม.1,ม.4 จะดําเนินการให้เสร็จภายใน 45 วัน  
นายประยุทธ  เกษี       -      ครับอยากสอบถามทางผู้บริหารว่าโครงการในงบประมาณจ่ายขาดเงิน  
ประธานสภา     สะสมดําเนินการไปแล้วเท่าไหร่ สมาชิกสอบถามมา เพราะสะอาดสมบูรณ์  
      ฝัง่ใต ้ยงัไม่ไดดําเนินการอีกหลายโครงการ ด้านฝัง่เหนอืก็เหลือเยอะก็คง  
      ค่อยๆ ทําไป เพราะมีฝนตกเป็นอุปสรรค เรื่องยุงมีสองชนิดที่อยู่กับมนุษย์  
      คือ ยุงลายและยุงก้นปล่องพ่นยาตายเกลี้ยงแต่ปัจจุบันมี พรบ.ควบคุม  
      สารพิษเลยทําให้ยาอ่อนลง ทําให้มีตัวทีเ่ลด็ลอด สว่นการพ่นหมอกควัน  
      เพ่ือฆ่าตัวแก่ ต้องพ่นต่อเนื่อง เพราะมันบินไปมาส่วนการผสมถ้าผสมมาก  
      มันก็จะติดเครื่องและติดตามพ้ืนเหนียวเหนอะหนะเลยผสมตามสูตร 
      ที่เขียนข้างขวดผมเสนอให้เป็นสูตรเดียวกันตามฉลากข้างขวด มีท่านใดจะ  
      อภิปรายอีกหรือไม่ถ้าไม่มีวันนี้ได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว  
       ขอบคุณทุกท่านทีเ่ข้าร่วมประชุม ผมขอปดิการประชุมครับ  
  

- ปิดประชุม เวลา 13.00 นาฬิกา -
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     ลงชื่อ    สมบูรณ์  แข้คํา  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายสมบูรณ์  แข้คํา) 
     ตําแหน่งเลขานุการสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์ 
 
 
 
 
     ลงชื่อ  ภาษิต   ธุระกิจ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายภาษิต  ธุรกิจ) 
                ตําแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 
 
 
 
 
     ลงชื่อ      สมัย  บัวระบัน ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสมัย  บัวระบัน) 
        ตําแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 
 
 
 
 
     ลงชื่อ  ศรัญญา  สิทธิภักดิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวศรัญญา  สิทธิภักดิ)์ 
      ตําแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
 
 
 
 
     ลงชื่อ    ประยุทธ  เกษี  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายประยุทธ  เกษี) 
     ตําแหน่งประธานสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์ 
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รูปประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2565 
วันที่ 22  สิงหาคม  2565 

ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
****************************** 
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